



# ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน



จัดทำโดย...งานประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยฯ กำแพงแสน โทร. 034-351901-3 โทรสาร 034-351405 สายโทร 3450-52 E-mail:fvetarth@ku.ac.th

วิทยาลัย : วิทยาการยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ชี้นำสังคม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 24/2547 : วันที่ 7 ธันวาคม 2547

## หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- & ขอเชิญฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
- & การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
- & บุคลากรของคณะฯ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
- & โครงการฝึกอบรม การตรวจเนื้อสัตว์ฯ
- & โครงการฝึกอบรม ฟาร์มโคนมสมาชิก

## ข่าวกิจกรรม

### J ขอเชิญฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2547 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

ข้อมูลจาก : งานธุรการกำแพงแสน

?????

### J การเปลี่ยนแปลงหมายเลขภายในโทรศัพท์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

คณะกรรมการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ได้เห็นชอบ ให้มีการดำเนินการปรับระบบโทรศัพท์(ผู้สาขา) ภายในคณะฯ เนื่องจากผู้สาขาเดิมมีข้อจำกัด บัดนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำและส่งสมุดโทรศัพท์ที่มีการปรับปรุงหมายเลขภายใน จาก 3 ตัว เป็น 4 ตัวให้กับทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้หมายเลขภายในระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป.

ข้อมูลจาก : งานธุรการกำแพงแสน



?????

### J บุคลากรของคณะสัตวแพทยฯ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ผลการคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ในกลุ่ม 1 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ข มี 3 ราย และ 1 ใน 3 ได้แก่ นางสาวอารี ทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการ โสตทัศนศึกษา 6 สังกัดงานธุรการกำแพงแสน.

ข้อมูลจาก : งานธุรการกำแพงแสน

?????

## J โครงการฝึกอบรมการตรวจเนื้อสัตว์ฯ

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานตรวจเนื้อประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น ระดับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสัตวแพทย์ และพนักงานตรวจเนื้อประจำโรงฆ่าสัตว์ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2547 ณ ห้อง 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน



ข้อมูลจาก : ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย

?????

## J โครงการฝึกอบรม ฟาร์มโคนมสมาชิก

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ จัดโครงการฝึกอบรม ฟาร์มโคนมสมาชิก จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2547 ที่ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม.



ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

?????



! ส่งข้อมูลได้ที่...คุณอารี ทองคำ หน่วยโสตฯ งานธุรการกำแพงแสน ไม่เกินทุกวันอังคารของสัปดาห์